

**ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM  
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THẠNH**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

\*

Mỹ Thạnh, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Số 99-CV/ĐU

V/v tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên

Kính gửi: Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Thực hiện Công văn số 375-CV/HU ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Thời gian qua chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy, trong đó có nhiệm vụ quản lý cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định. Tuy nhiên, qua theo dõi một số tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên mặc dù chưa có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, nhưng cũng có những dư luận với các biểu hiện nổi lên đáng quan tâm đó là: thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, có dư luận về quan hệ nam nữ không trong sáng, tham gia vào tệ nạn xã hội, phổ biến là tệ nạn đánh bạc (bằng hình thức cá độ bóng đá, đánh bài ăn thua bằng tiền...) gây dư luận không tốt trong nội bộ đảng và ngoài nhân dân. Những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên nguyên nhân do một số chi ủy chi bộ còn xem nhẹ công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; chưa quan tâm nắm tình hình dư luận trong sinh hoạt của cán bộ, đảng viên hoặc có biểu hiện phớt lờ, thiếu kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý khi còn manh nha.

Để thực hiện tốt công tác giáo dục của Đảng, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác nắm tình hình dư luận về cán bộ, đảng viên trong công tác, học tập, kể cả trong sinh hoạt hàng ngày để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn hoặc xem xét xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng, tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Bí thư các chi bộ chịu trách nhiệm về những dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của mình vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng, tham gia vào các tệ nạn xã hội, không quan tâm nắm tình hình; không kịp thời xem xét, xử lý nghiêm hoặc có biểu hiện phớt lờ; không kịp thời báo cáo với cấp ủy phụ trách, với Ủy ban Kiểm tra để nắm tình hình phối hợp xử lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy lãnh đạo tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Trần Văn Tràng; UVTVHU,  
Chủ tịch MTTQ huyện;
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- Các đồng chí trong Ban chấp hành;
- Như trên;
- Lưu: VT, 30b.

**PHỤ BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**  
**Phạm Thanh Diễn**